

Số: /KHĐT - KTN

V/v thông báo kết quả trả lời kiến nghị  
doanh nghiệp tại Hội nghị gặp gỡ, đối  
thoại doanh nghiệp của Thường trực  
Thành ủy năm 2023

Hải Phòng, ngày tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thai Holding

(địa chỉ tại: Lô B5 (MG02, 15), Số 1 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận  
Ngô Quyền, Hải Phòng)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 1913-TB/TU ngày 28/12/2023 thông báo ý kiến của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp năm 2023; Ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 7367/VP-TC2 ngày 30/10/2023 về việc rà soát, hoàn thiện câu trả lời đối với các câu hỏi, kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp của Thường trực Thành ủy và tổng hợp kết quả tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp quý III/2023.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Anh Quân tại Văn bản số 798/VP-TCNS ngày 05/02/2024 về việc thông báo ý kiến của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp năm 2023.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trước, trong và sau hội nghị đối thoại như sau:

**Kiến nghị:** “Trong giai đoạn vừa qua thành phố đã tập trung phát triển nhiều ở phía Bắc, tuy nhiên phía Nam thành phố chưa được quan tâm đầu tư tương xứng. Tôi được biết hiện nay thành phố đang triển khai xây dựng tuyến đường cao tốc ven biển đi qua các quận, huyện phía Nam của thành phố, đồng thời cũng đang xúc tiến việc triển khai xây dựng cảng Nam Đồ Sơn. Doanh nghiệp đề nghị lãnh đạo thành phố có thể cho biết trong thời gian tới thành phố có những định hướng phát triển nào ở phía Nam thành phố để các doanh nghiệp chúng tôi có thể tiếp cận được những dự án, công trình tại đó nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố nói chung và các doanh nghiệp của Hải Phòng nói riêng”.

**Trả lời:**

Cảng biển - logistics tiếp tục được xác định là 1 trong 3 đột phá phát triển thành phố trong giai đoạn tới nhằm phát huy lợi thế đặc biệt của thành phố về cảng biển đối với cả miền Bắc, là “cửa chính ra biển” của “hai hành lang một

vành đai kinh tế” giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo đó, Thành phố xác định mục tiêu xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành một trung tâm kết nối quốc tế, có dịch vụ logistics hiện đại; cảng Lạch Huyện và cảng Nam Đồ Sơn thành cụm cảng cửa ngõ kết hợp trung chuyên quốc tế; đồng thời đang định hướng cũng như triển khai các công việc bước đầu của việc thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam thành phố, trong đó có Khu thương mại tự do với việc vận dụng một số cơ chế, chính sách đột phá, nổi trội đang được áp dụng tại các khu thương mại tự do thành công trên thế giới.

Theo đó, khu kinh tế Nam Hải Phòng dự kiến được thành lập tại khu vực phía Nam cửa sông Văn Úc, khu vực cảng và logistics Nam Đồ Sơn, khu vực dịch vụ logistics, công nghiệp, sân bay Tiên Lãng nhằm kết nối với đường cao tốc ven biển. Tổng diện tích dự kiến của Khu kinh tế Nam Hải Phòng là khoảng 20.000 ha trên địa các huyện Kiến Thụy, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo và quận Đồ Sơn. Khu kinh tế sẽ có các công trình hạ tầng quan trọng như: sân bay Tiên Lãng, cảng Nam Đồ Sơn, hệ thống cảng dọc sông Văn Úc, trung tâm logistics Kiến Thụy, trung tâm logistics Tiên Lãng; KCN Tân Trào, KCN Ngũ Phúc, KCN Tiên Lãng 1, KCN Tiên Lãng 2, KCN Sân bay Tiên Lãng; và khu vực phát triển công nghiệp Trần Dương - Hòa Bình. Các tuyến giao thông chính của Khu kinh tế gồm: đường cao tốc ven biển, đường Quốc lộ 37.

Đây sẽ là động lực tăng trưởng mới của thành phố trong tương lai, đưa Hải Phòng tiếp tục là điểm đến của các nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế đầu tư các dự án, công trình quy mô lớn, tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và của vùng đồng bằng sông Hồng.

Việc thành lập Khu kinh tế phía Nam thành phố cũng như triển khai các phân khu chức năng, các dự án hạ tầng kỹ thuật và các dự án đầu tư thứ phát trong Khu kinh tế sẽ là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn thành phố. Thành phố sẽ thực hiện công khai các nội dung này để cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt thông tin và kịp thời tham gia cùng xây dựng và phát triển thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông tin đến đơn vị được biết./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- GD Sở, PGĐ T.T.H.Yến;
- Lưu: VT, KTN.PNH.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Thị Hải Yến**